

Số: /BC-UBND

Mường Tè, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**
(Số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến 30/6/2024)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè.

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-HĐND ngày 28/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè về Tổ chức kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện Mường Tè khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện với những nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, các tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục câu kết với các thế lực bên ngoài gia tăng các hoạt động nhằm chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đối với địa bàn huyện Mường Tè nói riêng, tình hình an ninh trong tôn giáo, dân tộc, tình hình di cư tự do, tình hình khiếu kiện trong nhân dân còn diễn biến phức tạp; tình hình vi phạm pháp luật xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn xảy ra. Vẫn còn phát sinh nhiều loại hình tội phạm vi phạm pháp luật như: Trộm cắp, buôn bán ma túy, khai thác khoáng sản trái phép, xâm hại rừng trái phép... Loại hình tội phạm công nghệ cao dùng các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về công tác phòng, chống tội phạm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phổ biến tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống oan, sai... gắn với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định

hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các ngành, các cấp và toàn thể quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật⁽¹⁾.

Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tiếp tục thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”...

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 31-KL/TU, ngày 23/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về "tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025" trong đó, tập trung vào các nội dung như: Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; công tác xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn ma túy tại một số địa bàn; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp tấn công, truy quét tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng quan trọng của huyện; triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội lớn của huyện.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương các xã, thị trấn phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PCTP, nhất là về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: Tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản... tới quần chúng Nhân dân. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo ANTT tại 14/14 xã, thị trấn. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để các đối tượng, phần tử xấu vào địa bàn để tuyên truyền đạo trái pháp luật,

¹- Ban hành Kế hoạch số 2583/KH-UBND ngày 27/12/2023 về chức kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2024; Kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 26/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 trên địa bàn huyện

phối hợp với Tòa án nhân dân huyện mở các phiên tòa xét xử lưu động các vụ án về TTXH tại địa bàn các xã để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTP qua các tin, bài, phóng sự. Tăng cường các tin bài trên sóng phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc. Qua đó tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Các Đoàn Biên phòng trên địa bàn các xã biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Biên giới quốc gia, 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc... qua đó góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn vùng biên.

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Kết quả công tác phòng, chống VPPL và tội phạm trong quản lý, bảo vệ biên giới

Chính quyền các xã biên giới đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, xây dựng, củng cố các thế trận ở địa phương vững mạnh. Lực lượng Công an huyện tích cực duy trì trao đổi thông tin tình hình tội phạm với lực lượng chức năng các địa phương giáp biên giới của Trung Quốc. Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở biên giới được đảm bảo ổn định, đồng bào các dân tộc yên tâm sinh sống, làm ăn, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

2.1. Tội phạm về trật tự xã hội

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự; tuyên truyền, phòng, chống tội phạm mua bán người,

trộm cắp tài sản, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, "tín dụng đen". Tính đến 30/6/2024, xảy ra 05 vụ về phạm pháp hình sự⁽²⁾ (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 08 vụ = 61,5%). Trong đó, 05 vụ cùng về hành vi "trộm cắp tài sản" (chiếm 100%) trong cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội. Đã điều tra, làm rõ 05/05 vụ (đạt 100%). Phá thành công chuyên án truy xét 0624S bắt 01 đối tượng về hành vi "trộm cắp tài sản". Phát hiện, bắt 01 vụ/04 đối tượng về hành vi "đánh bạc", vật chứng thu giữ 45.602.000 đồng, 01 máy tính để bàn, 01 tấm thảm, 01 băng vi. Ngoài ra, đã điều tra, làm rõ 03 vụ/03 đối tượng (vụ việc năm 2023 chuyển sang).

Các xã, thị trấn ban hành quyết định đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, thị trấn đối với 12 đối tượng; cưỡng chế đưa 02 đối tượng đi Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng theo quyết định của Tòa án nhân dân huyện Mường Tè.

2.2. Tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy

Tính đến 30/6/2024, toàn huyện có 540 người nghiện các chất ma túy và 564 người sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 93 người nghiện, giảm 196 người sử dụng trái phép chất ma túy).

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 97 vụ/107 đối tượng phạm tội về ma túy⁽³⁾ (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 12 vụ/04 đối tượng). Tổng vật chứng thu giữ: 468,27 gam Heroine, 110,11 gam Thuốc phiện, 0,45 gam Hồng phiện, 3.200 cây Thuốc phiện và các vật chứng khác có liên quan.

Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, phá nhỏ cây thuốc phiện trên địa bàn huyện niên vụ 2023 - 2024. Kết quả: niên vụ 2023 - 2024, đã phát hiện, phá nhỏ 07 đám nương cây thuốc phiện với diện tích 3.145m² (so với niên vụ 2022 - 2023 tăng 01 đám nương với diện tích 1.130m²).

Triển khai có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng Methadone và Buprenorphine, hiện đang tiếp cận điều trị cho 388 người. UBND các xã, thị trấn đã lập hồ sơ đưa 540/540 người nghiện và 564/564 người sử dụng trái phép chất ma túy vào diện quản lý tại địa bàn; lập hồ sơ đưa 11 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lai Châu.

2.3. Tội phạm và vi phạm về kinh tế

Các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về trật tự quản lý kinh tế tại những địa bàn, tuyến, ngành hàng trọng điểm. Trong 06 tháng đầu năm, lực lượng Công an huyện đã phá thành công chuyên án

² -05 về hành vi "Trộm cắp tài sản"; 01 vụ về hành vi "đánh bạc".

³ -69 vụ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 27 vụ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; 01 vụ về hành vi "Trồng cây thuốc phiện".

0624C, bắt giữ 01 đối tượng về hành vi "Buôn lậu", vật chứng thu giữ 78,22kg cây sâm. Phát hiện, xử lý hành chính 02 vụ, việc vi phạm về kinh tế (*so với cùng kỳ năm 2023 giảm 04 vụ, việc*) với tổng số tiền 800.000đ (*tám trăm nghìn đồng*).

2.4. Tội phạm và vi phạm về môi trường

- Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng đóng trên địa bàn đã làm tốt công tác nắm quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Trong 06 tháng đầu năm, đã phát hiện, bắt 04 vụ/04 đối tượng, trong đó khởi tố 01 vụ/01 đối tượng về hành vi "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", vật chứng thu giữ 02 chi (chân) gấu. Xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ/03 đối tượng với tổng mức tiền phạt 84.000.000 đồng (*so với cùng kỳ năm 2023 giảm 05 vụ/09 đối tượng, trong đó, khởi tố giảm 02 vụ; xử phạt vi phạm hành chính giảm 03 vụ*).

- Chỉ đạo, tổ chức 05 đoàn kiểm tra/05 lượt tại khu vực Nậm Kha Á thuộc 03 xã Tà Tổng, Nậm Kha, Mù Cả khu vực Nậm Suồng, xã Vàng San. Qua đó đã phát hiện, đẩy đuổi 01 nhóm người tại khu vực Nậm Suồng, ngăn chặn 01 nhóm người có ý định vào khu vực Nậm Kha Á khai thác khoáng sản trái phép.

2.5. Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận tổng số tin phải giải quyết là 87 tin (*trong đó: kỳ trước chuyển sang 04 tin; tiếp nhận mới 82 tin; phục hồi 01 tin*), đã giải quyết 77/87 tin = 88,5%⁽⁴⁾; đang xác minh, giải quyết 10 tin. Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác tố tụng.

2.6. Công tác bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã

Lực lượng Công an huyện đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 02 đối tượng truy nã (trong đó 01 đối tượng theo QĐ truy nã của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu; 01 đối tượng theo QĐ truy nã của CQCSĐT Công an huyện Mường Tè), kéo giảm 33,3%. Hiện còn 04 đối tượng truy nã, trong đó 02 đối tượng truy nã trong nước, 02 đối tượng truy nã quốc tế.

2.7. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm

Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phối hợp trong công tác điều tra, xử lý tội phạm nhằm ngăn ngừa oan, sai, tiêu cực, bảo

⁴- Khởi tố: 73 tin; Không khởi tố: 04 tin.

đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, đã thụ lý điều tra 107 vụ, 121 bị can (*án năm 2023 chuyển sang: 20 vụ/14 bị can; án khởi tố mới trong kỳ: 89 vụ/109 bị can; nhập án: 01 vụ/01 bị can; chuyển án: 01 vụ/01 bị can*); kết thúc điều tra chuyển VKSND đề nghị truy tố 61 vụ/70 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ/0 bị can; đình chỉ điều tra 02 vụ/01 bị can. Hiện đang điều tra 43 vụ/50 bị can.

3. Công tác quản lý nhà nước về TTXH; công tác PCCC

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư⁽⁵⁾.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự⁽⁶⁾; đẩy mạnh thực hiện công tác vận động, giao nộp và đấu tranh thu giữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép, quản lý và sử dụng pháo⁽⁷⁾; quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở. Chỉ đạo các lực lượng quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06.

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, công điện của Trung ương, Chính phủ, UBND Tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện tiến hành rà soát các phương tiện đường thủy và thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện đường thủy theo quy định. Chỉ đạo Công an huyện quyết liệt triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ và vi phạm nồng độ cồn, tốc độ trên đường bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an huyện tăng cường phát hiện lập biên bản 455 trường hợp⁽⁸⁾, tạm giữ 274 phương tiện vi phạm; xử phạt hành chính 349 trường hợp với số tiền 735.095.000 đồng (*Bảy trăm ba mươi lăm triệu không trăm chín mươi lăm nghìn đồng*) nộp

⁵ - Ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 28/02/2024 về triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia" giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2024; Kế hoạch số 99/KH-TCT ngày 28/5/2024 về kiểm tra Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2024; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện và khen thưởng cho 11 tập thể, 34 cá nhân.

⁶ - Giải quyết 1.965 thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, trong đó, tiếp nhận 1.964 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến (*đạt 99,9%*). Thu nhận 1.392 hồ sơ cấp CCCD (*cấp mới: 901 hồ sơ; cấp đổi: 297 hồ sơ; cấp lại: 194 hồ sơ*). Thu nhận định danh điện tử 173 hồ sơ. Xử lý vi phạm hành chính 02 vụ/02 trường hợp về các hành vi "*không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú*" và "*cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp CCCD*" với tổng số tiền 4.500.000 đ.

⁷ - Đã tổ chức tuyên truyền, vận động 25 buổi = 1.030 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết 550 cá nhân, hộ gia đình; vận động thu hồi 53 súng kíp tự chế.

⁸ -Vi phạm về nồng độ cồn 126 trường hợp; trong cơ thể người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có chất ma túy 05 trường hợp; vi phạm về mũ bảo hiểm 56 trường hợp; vi phạm về phương tiện quá khổ, quá tải 04 trường hợp; vi phạm tốc độ 05 trường hợp; hành vi vi phạm khác 259 trường hợp.

Kho bạc Nhà nước huyện; tước 77 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn.

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH; tham gia tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua đó góp phần giảm thiểu vi phạm, phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả. Đẩy mạnh các mặt công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu và huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy⁽⁹⁾.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, không để can, phạm nhân trốn khỏi Nhà tạm giữ, chết trong Nhà tạm giữ do bệnh lý. Đảm bảo an toàn công tác dẫn giải đối tượng có bản án đi chấp hành án; bảo vệ an toàn các phiên tòa đã xét xử⁽¹⁰⁾.

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như tham mưu ban hành Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024⁽¹¹⁾. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở khu dân cư, xây dựng mô hình bảo đảm ANTT, duy trì hiệu quả 30 mô hình tiêu biểu và chỉ đạo xây dựng, nhân rộng, tổ chức ra mắt 01 mô hình "Ánh sáng phòng, chống tội phạm" tại bản Nậm Cúm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè. Tổ chức thành công Hội nghị xây dựng thị trấn Mường Tè điển hình trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành,

⁹ -Củng cố, kiện toàn 107 tổ PCCC ở các bản, khu phố với tổng số 1.125 thành viên. Phê duyệt 03 phương án PCCC cơ sở. Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 06 vụ/06 trường hợp về hành vi "vận chuyển hàng hóa cháy nổ mà không trên phương tiện chuyên dụng" với tổng số tiền 24.000.000 đồng. Tổ chức thành công Hội thi "Nghệ thuật PCCC và CNCH, Tổ liên gia tự quản về PCCC" với 07 đội thi tham gia.

¹⁰ -Đã di lý 57 người có bản án của Tòa án nhân dân huyện đi chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh; bảo vệ an toàn xét xử 38 vụ/41 bị cáo (29 vụ xét xử tại Tòa án, 06 vụ xét xử lưu động, 03 vụ xét xử trực tuyến).

¹¹ -Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 12/3/2024 Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 48/KH-BCĐ xây dựng Thị trấn Mường Tè điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Kế hoạch số 56/KH-BCĐ tổ chức Hội nghị xây dựng thị trấn Mường Tè điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kế hoạch số 56/KH-BCĐ tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2024.

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều giải pháp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, vì vậy đã đạt được những kết quả tích cực: Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung thực hiện quyết liệt; tội phạm về trật tự xã hội được kiểm giảm 61,5%; tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy phát hiện, xử lý nhiều hơn (*tăng 12 vụ/04 đối tượng*); công tác tuyên truyền, vận động người dân đi cai nghiện được tăng lên; đã đấu tranh, triệt phá một số đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, điếm đánh bạc; đấu tranh hiệu quả với hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng; hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được kiểm soát. Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm được kịp thời giải quyết; công tác tuần tra, xử lý vi phạm ATGT được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT ngày càng được nâng cao, chặt chẽ, đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường công tác nắm hộ, nắm người.

Lực lượng Công an đã làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế

Mặc dù các lực lượng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, tuy nhiên tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm từng thời điểm còn thấp.

Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, ban ngành trong công tác phòng chống tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ có lúc còn thiếu thường xuyên, còn đạt kết quả chưa cao.

Tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn xảy ra nhiều, nhất là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ tại một số vùng DTTS còn hạn chế, một số mô hình quần chúng tự quản về ANTT, nhất là tại vùng DTTS hoạt động chưa hiệu quả dẫn đến phát sinh vấn đề phức tạp về ANTT.

3. Nguyên nhân

Tình hình kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao,

nhu cầu sử dụng các sản phẩm có giá trị như thiết bị điện tử, phương tiện di chuyển, đồ dùng sinh hoạt ngày càng tăng, đồng thời là cơ hội để tội phạm trộm cắp tài sản.

Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt, các đối tượng luôn lợi dụng các kẽ hở của pháp luật; của chính sách quản lý kinh tế - xã hội để hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho công tác phòng, chống tội phạm.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện phòng chống tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật ở một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa thực sự phát huy hết vai trò chủ động tham gia của gia đình, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể xã hội.

Công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của quần chúng nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế là nguyên nhân khiến tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn có chiều hướng gia tăng.

Cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện của một số đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác thông tin tội phạm, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa thực sự gắn kết, đôi khi còn lúng túng, chưa thật sự hiệu quả.

Trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chưa có ý thức tố giác đấu tranh với tội phạm, gây ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Dự báo tình hình

Thời gian tới, tình hình ANTT nói chung và tình hình trật tự an toàn xã hội nói riêng sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh sẽ tác động rất lớn đến các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Lợi dụng tình hình, các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật sẽ có chiều hướng gia tăng, phát sinh những đối tượng phạm tội mới.

2. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

(1). Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

(2). Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo vệ an toàn tuyến biên giới; chủ động phòng, chống các hoạt động xâm phạm, phá hoại, móc nối, lôi kéo của các loại đối tượng. Làm tốt phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, không để phát sinh thành “điểm nóng”, không để kẻ địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây mất ổn định ANTT; kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết dứt điểm tình trạng di cư tự do.

(3). Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường nắm tình hình, thường xuyên rà soát, lên danh sách các hệ loại đối tượng để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý. Chủ trì phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 trên địa bàn huyện.

(4). Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp vận động quần chúng nhân dân phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức tốt diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của dân” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT”.

(5). Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

(6). Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường Giang